

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชวัลลล

เป้าหมายที่ 1 สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีมาตรฐานที่เป็นเลิศ

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
<p>1. สนับสนุนให้ผลิตสร้างเค้าโครงปริญญาณิพนธ์ที่มีคุณภาพ มีความริเริ่ม และเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์</p>	<p>1. กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>2. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน ฯ เพื่อพิจารณาประเด็นและปัญหาการทำปริญญาณิพนธ์ของนิสิตให้มีคุณภาพ</p> <p>3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้ความรู้เพิ่มเติมทั้งด้านเนื้อหาพฤติกรรมวิธีวิทยาการวิจัย และประเด็นปัญหาวิจัยที่น่าสนใจ</p>	<p>1. จัดการประชุมเพื่อนำเสนอหัวข้อปริญญาณิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอกแบบมีรายวิชา เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2552 มีนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน และผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ให้ผ่านหัวข้อสามารถพัฒนาหัวข้อไปเป็นเค้าโครงปริญญาณิพนธ์ต่อไปได้</p> <p>2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยเชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย มาบรรยายในหัวข้อ “สถิติแนวใหม่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องเรียนรวม สถาบัน ฯ มีผู้ฟัง 40 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก</p> <p>3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์และความสำเร็จในการทำวิจัยอย่างมีความสุข” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องเรียนรวม สถาบัน ฯ มีผู้ฟัง 25 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก</p>

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
2. สนับสนุนให้บัณฑิตทำปริญญานิพนธ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัยหลักของสถาบัน และงานวิจัยของอาจารย์	- ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตทราบถึงแผนงานวิจัยหลักของสถาบัน ฯ และโครงการวิจัยของอาจารย์สถาบันทางสื่อเอกสารและทางเว็บไซต์ เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมตามความสนใจ	- จัดสรรเงินทุนวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย์ให้บัณฑิตทำปริญญานิพนธ์ เช่น โครงการวิจัยเด็กปัญญาเลิศ ของ รองศาสตราจารย์ดร.ดุขฎิ โยเหลา โครงการวิจัยบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคินันท์ อินทรกำแหง
3. สนับสนุนให้บัณฑิตเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการ และในวารสารวิชาการ	1. จัดประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันเป็นประจำทุกปี 2. สนับสนุนให้บัณฑิตเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 3. สนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตทุกระดับ และการเตรียมพร้อมตีพิมพ์ผลงานวิจัย 4. กระตุ้นให้บัณฑิตนำเสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐาน	1. จัดประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมาและได้จัดทำ Proceedings มีนิสิตและนักวิชาการเข้าร่วมประชุม 100 คน และมีบทความวิจัยลงใน Proceedings 23 เรื่อง 2. จัดทำวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาไทย ปีที่ 15 มีนิตินำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ จำนวน 9 บทความ และ วารสารฉบับภาษาอังกฤษ (The Journal of Behavioral Science) Vol 4 ซึ่งคาดว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือน กันยายน 2552 3. จัดสรรทุน ฯ ละ 5,000.- บาท จำนวน 3 ทุน ให้แก่นิสิตที่ผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์

เป้าหมายที่ 2 สร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถสูงและมีคุณธรรม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความสามารถสูงทางด้านเนื้อหาพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัย	- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	- จัดโครงการบรรยาย โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต คณาจารย์และผู้สนใจ จำนวน 4 ครั้ง ตามแผนที่ กำหนด
2. ผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ	- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร	- เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สุวรรณทัต ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ช่วยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร และทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว รอการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ
3. กระตุ้นให้อาจารย์ทำงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้อยู่	- เชิญชวนคณาจารย์ให้ทำวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน	- อาจารย์อุษา ศรีจินดารัตน์ ได้จัดทำวิจัย เรื่อง “ประเมินปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
4. พัฒนาคุณภาพผู้สอน	- สนับสนุนการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ การประชุม / อบรมของอาจารย์ และการเขียนตำราของอาจารย์	- สนับสนุนเงินรายได้ 5,000.- บาท สำหรับอาจารย์ที่ทำผลงานวิชาการในเดือน มิถุนายน 2552 นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้ทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  2. สถาบัน ฯ สนับสนุนให้นิสิตริเริ่มการบริการวิชาการแก่ชุมชนเอง โดยสถาบันสนับสนุนงบประมาณให้	1. ได้ให้นิสิตเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและดำเนินโครงการ “พัฒนาครอบครัวเข้มแข็งและเยาวชนคุณภาพด้วยเครือข่ายครอบครัวโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายก” และเชิญเป็นผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มในการจัดอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพในวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา  2. นิสิตได้ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของสถาบัน ฯ